

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/ หน่วย (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ราคารวม (บาท)
	<p>การใช้งาน งานบริการหลังจากการขาย และด้านอะไหล่ ในการซ่อมบำรุง เป็นผู้แทนจำหน่ายด้านอุปกรณ์อะไหล่ รถดับเพลิงภายในประเทศไทย โดยตรง และมีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าด้านอะไหล่รถดับเพลิงมาแสดง ประกอบการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แทนปั๊มน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจาก โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (มอก. ๙๐๐๑) หรือที่ดีกว่า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำ แค็ตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐานและ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดง</li> </ul> <p><b>เครื่องสูบน้ำหลัก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง แบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดไม่ต้อง ล้อน้ำ สามารถสูบน้ำได้ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที และทำแรงดัน สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ ตารางนิ้ว</li> <li>- ใบพัดทำจากเหล็กหล่อ, ทองเหลือง หรือ อลูมิเนียม อัลลอยด์</li> <li>- การทำงานของปั๊มน้ำใช้การต่อกำลังจาก เครื่องยนต์ผ่านระบบ PTO เกียร์ฝาก, ยอย, เพลาปั่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง จากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (มอก.๙๐๐๑) หรือที่ดีกว่า จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดย</li> </ul>				

/หน่วยงาน...

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา/ หน่วย (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ราคารวม (บาท)
	<p>หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ในขอบข่วยการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะ แต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด กับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องมี หนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีทางส่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด</li> <li>- ทางสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด</li> <li>- เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มาตรฐานจาก สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) หรือ ได้รับอนุมัติจดทะเบียนจากสำนักงาน มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ ผลิตจาก โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐาน ISO จากหน่วยงาน ที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวง อุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทาง ราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำแค็ตตาล็อก, หนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดง</li> <li>- เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจาก โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (มอก. ๙๐๐๑) หรือที่ดีกว่า จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดย หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ในขอบข่วยการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะ</li> </ul>				

/แต่ละประเภท...